

เรื่อง การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานและชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม สำหรับปี 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีผลกำไรสุทธิจำนวน 443.1 ล้านบาท (เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 205.2 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่เป็นกำไรสุทธิ จำนวน 411.6 ล้านบาท (เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 148.5 ล้านบาท) สาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 มีดังนี้

1. รายได้จากการขายและให้บริการ ปี 2564 ตามงบการเงินรวม จำนวน 5,588.6 ล้านบาท ลดลง 290.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
 - 1.1 บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“SSF”) มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 54.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายต่างประเทศ ที่เพิ่มขึ้น 33.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการขายไปยังประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีการพัฒนาสินค้าใหม่เพิ่มเติม และเพิ่มการผลิตสินค้าด้วยเครื่องจักร ในสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น
 - 1.2 บริษัท สุรพลไฟน์เนสต์ จำกัด (“SOFINE”) เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยเป็นหลัก มีรายได้จากการขายสินค้า ลดลง 12.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.6 เนื่องจากประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบของโรคระบาด COVID-19 รัฐบาลจึงมีมาตรการควบคุมการเปิดดำเนินการของภาคธุรกิจ ในช่องทางการขายหลัก คือ โรงแรม และร้านอาหาร ส่งผลให้รายได้จากการขายในช่องทางการขายหลักนี้ ลดลง อย่างไรก็ตาม SOFINE ได้ปรับกลยุทธ์การขายและการตลาด โดยผลักดันการขายผ่านช่องทางค้าปลีกมากขึ้น ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าเพื่อนำกลับไปบริโภคที่บ้านหรือที่ทำงาน ทำให้รายได้จากการขายในช่องทางค้าปลีกเพิ่มขึ้น คือ การขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทาง www.suraponfoodsonline.com รวมถึงร้านค้าปลีกในแหล่งชุมชน และซูเปอร์มาร์เก็ต
 - 1.3 บริษัท สุราษฎร์ฟู้ดส์ จำกัด (“SS”) มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 148.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4 เกิดจากการเพิ่มการขายในตลาดเป้าหมายหลักได้เพิ่มขึ้น คือ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของสินค้าเป็นสำคัญ อันสอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาดของ SS ที่เน้นการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม
 - 1.4 บริษัท โมบาย โลจิสติกส์ จำกัด (“MBL”) มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น 26.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 เนื่องจากสามารถรองรับการให้บริการคลังสินค้าในสินค้าที่มีความหลากหลายและครบวงจร

มากขึ้น ทั้งสินค้าแช่เยือกแข็ง (Frozen) สินค้าแช่เย็น (Chilled) และสินค้าอุณหภูมิห้องปกติ (Ambient) และมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าจากลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

- 1.5 บริษัท สุรพลนิชิฟู๊ดส์ จำกัด ("SUNIF") มีรายได้จากการขายลดลง 473.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 เนื่องจากปัญหาการส่งมอบวัตถุดิบไก่ ไม่ได้ตามแผนการผลิตสินค้า เพราะซัพพลายเออร์ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาส 3 อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงตามลำดับ ในปัจจุบันสามารถส่งมอบวัตถุดิบไก่ให้กับ SUNIF ได้ตามปกติ
2. อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและการให้บริการ ปี 2564 เท่ากับร้อยละ 14.8 สูงกว่าปี 2563 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 14.6
3. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย ปี 2564 เพิ่มขึ้น 28.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เนื่องจากต้นทุนค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นมาก
4. ในปี 2564 บริษัท จันทบุรีมารีนฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้บันทึกการขายโอนกลับค่าเผื่อต่อยาค่าจำนวน 22.5 ล้านบาท เนื่องจากผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ได้ประเมินราคาที่ดินแล้ว พบว่า มูลค่าที่ดินสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี จึงมีการโอนกลับค่าเผื่อต่อยาค่าที่เคยบันทึกไว้ในอดีต
5. ปี 2564 ค่าเงินบาทมีความผันผวนมาก ซึ่งกลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จึงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จำนวน 50.2 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 3.4 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทยังต้องทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต่อไป เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตและการขายตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าจากลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สุรพลฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน)

นายบัตต์ สมชัยกุลทรัพย์

เลขาธิการบริษัทและผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ